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ส าเนาบันทกึรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลกะปาง 
สมัยวิสามัญ สมัยที ่1 (ครั้งที่ 1)  ประจ าปี พ.ศ. 2566 
วันพฤหัสบดีที่  21  กันยายน  2566  เวลา  09.30 น.  

 ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลกะปาง 
ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นายสัมพันธ์ ใจกระจ่าง 
นายสาโรจน์  ใจกระจ่าง 
นายสุรชัย  ใจกระจ่าง 
นายสมรส  เพียรดี 
นายชอบ  จันทร์ปาน 
นางวันเพ็ญ  ยอดทอง 
นายน้อม  ศรีสวัสดิ์ 
นายอาทิตย์ ทองอยู่ 
นางอารีย์  คุระเอียด 
นายสนิท จันทร์คง 
นายลั้น  ชูนิรมย์ 
นายสุชาติ สงรักษ์ 
นายชลิต ไทยทอง 

ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เลขานุการสภาเทศบาล 

สัมพันธ์  ใจกระจ่าง 
สาโรจน์  ใจกระจ่าง 
สุรชัย  ใจกระจ่าง 
สมรส เพียรดี 
ชอบ  จันทร์ปาน 
วันเพ็ญ  ยอดทอง 
น้อม  ศรีสวัสดิ์ 
อาทิตย์  ทองอยู่ 
อารีย์  คุระเอียด 
สนิท  จันทร์คง 
ลั้น  ชูนิรมย ์
สุชาติ สงรักษ์ 
ชลิต ไทยทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
 - ไม่มี – 
ผู้ลาประชุม 
          - ไม่มี - 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
          1. นายอภินันท์    ชนะภัย   นายกเทศมนตรีต าบลกะปาง 

2. นายทรงยศ  กรุณา   รองนายกเทศมนตรีต าบลกะปาง 
3. นายสอน  ใจกระจ่าง  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลกะปาง 
4. นายสุรชัย   หอมเกตุ   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5. นางสุภาวด ี  ชูม ี   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
6. นางพัชรี          จันทร์วาสน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
7. นางสาววราภรณ์       ใจกระจ่าง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
8. นายสุรศักดิ์             ค าคง   นายช่างไฟฟ้า 
9. นางศุภลักษณ์          กรณุา   เจ้าพนักงานสุขาภิบาล 
10.นายศุภมิตร   ใจกระจ่าง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ 
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เริ่มประชุม   เวลา  09.30 น. 
   เมื่อที่ประชุมพร้อมและครบองค์ประชุม ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
   และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

ประธานสภาฯ สวัสดีทุกท่านวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) 
ประจ าปี พ.ศ.2566 วันที่ 21 กันยายน 2566 ขอเชิญท่านเลขาฯ ครับ  

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ในวันนี้ก็มี
ข้าราชการ และพนักงานใหม่มาแนะน าตัวต่อสภาเทศบาลต าบลกะปาง ขอเชิญ
ท่านเลขานุการสภาฯ  ครับ 

เลขานุการสภา/ปลัดเทศบาล เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วาระที่ 1 เรื่อง แจ้งเพ่ือทราบ ในวันนี้มีข้าราชการ
และพนักงานใหม่ได้เข้ามาแนะน าตัว ขอเชิญทั้ง 2 ท่านครับ 

นางศุภลักษณ์ กรุณา เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกะปาง คณะผู้บริหาร      
ท่านปลัดเทศบาล ท่านรองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ดิฉันนางศุภลักษณ์ กรุณา ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง เจ้าพนักงาน
สุขาภิบาลปฏิบัติงาน โดยก่อนหน้านี้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล 
สังกัดเทศบาลต าบลกะปาง เป็นระยะเวลา 8 ปี และมีโอกาสได้รับการบรรจุเข้า
รับราชการเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 โดยได้ปฏิบัติหน้าที่มา 7 เดือน 
รับผิดชอบในด้านสุขาภิบาล เช่น ด้านอาหาร ด้านสาธารณประโยชน์           
ส้วมสาธารณะ การประกอบกิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และได้รับ
มอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบด้าน อสม. และงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ต าบลกะปาง หากท่านสมาชิกสภาฯมีสิ่งใดให้ดิฉันช่วยเหลือก็ยินดี ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านศุภลักษณ์ กรุณา เชิญท่านศุภมิตร ใจกระจ่าง 
นายศุภมติร ใจกระจ่าง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านรองนายกฯ ท่านคณะ

ผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล ท่านรองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายศุภมิตร ใจกระจ่าง รับต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ท าหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับสาธารณภัย   
หากมีอะไรให้กระผมช่วยเหลือก็ยินดีครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านศุภมิตร เชิญท่านเลขาฯครับ 
เลขานุการสภา/ปลัดเทศบาล เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 

และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขออนุญาตแนะน าข้าราชการและพนักใหม่อีก   
2 ท่านซึ่งไม่ได้เข้ามาแนะน าตัวในวันนี้ เนื่องจากติดภารกิจลงพ้ืนที่ ได้แก่          
1.นางสาวณัชชา เรืองจรัส ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข เป็นข้าราชการ
บรรจุใหม่ รับผิดชอบเรื่องงานสาธารณสุข งานพิษสุนัขบ้า งานไข้เลือดออก และ
เงิน อุดหนุนตามโครงการพระราชด าริด้ านสาธารณสุข และท่านที่  2            
นายรณชัย วงศ์แก้ว ต าแหน่ง พนักงานผลิตน้ าประปา รับผิดชอบเรื่องงาน
ประปา ครับ ขอบคุณครับ 
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ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

ประธานสภาฯ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาขอเชิญท่าน
เลขานุการสภาฯ ครับ 

เลขานุการสภา/ปลัดเทศบาล ครับส าหรับรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลกะปางครั้ งที่ผ่านมา           
ขออนุญาตที่ประชุมสภาฯ ได้รับรองรายงานการประชุมฯในครั้ งถัดไป 
เนื่องจากว่าการประชุมในครั้งที่แล้วมีรายละเอียดค่อนข้างมากในการพิจารณา 
(ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และใน
วาระอ่ืนๆ นั้นยังไม่สมบูรณ์ และต้องผ่านการตรวจรายงานการประชุมจาก
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมก่อน ก็เลยขออนุญาตที่จะน าเสนอในการ
ประชุมครั้งถัดไปครับ 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพื่อทราบ 
    - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง เพื่อพิจารณา 
วาระที่  4.1  พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 (วาระที ่2 และ วาระที ่3)  

 วาระที ่2  
ประธานสภาฯ วาระที่ 4.1 พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2567 ในวาระท่ี 2 ขอเรียนเชิญท่านเลขาฯ ครับ 
เลขานุการสภา/ปลัดเทศบาล เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 

และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่สภาเทศบาลต าบลกะปางได้รับหลักการแห่ง 
(ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของ
เทศบาลต าบลกะปาง ในคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลกะปาง สมัยสามัญ  
สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 นั้น และได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการแปรญัตติฯ จ านวน 7 ท่าน โดยก าหนดระยะเวลาในการยื่นค า
แปรญัตติในวันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยคณะกรรมการแปร
ญัตติได้พิจารณาค าแปรญัตติโดยมีผู้บริหารและกระผมเองเข้าร่วมด้วย และใน
วันนี้ได้น าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลกะปางเพ่ือพิจารณาในวาระที่ 2 และ 3 
โดยในวาระที่  2 เป็นการพิจารณาค าแปรญัตติที่ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการแปรญัตติ และในวาระนี้สามารถอภิปรายได้เฉพาะกรรมการแปร
ญัตติ  การลงมติก็ ให้ลงมติ เป็นรายข้อรายละเอียดต่างๆ ท่านประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติฯ และท่านประธานสภาฯ จะด าเนินการต่อไปครับ 
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านเลขาฯสภา เชิญท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯครับ 
นายลั้น  ชูนิรมย์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายลั้น ชูนิรมย์ สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลกะปาง เขต 2 ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ตามที่สภาเทศบาลต าบล
กะปางได้ประชุมพิจารณา (ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 และรับหลักการแห่ง (ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของเทศบาลต าบลกะปาง ในคราว
ประชุมสภาเทศบาลต าบลกะปาง สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 24 
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สิงหาคม 2566 นั้น และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติฯ จ านวน 7 
ท่าน ดังนี้ 
1.นายน้อม   ศรีสวัสดิ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
2.นายชอบ    จันทร์ปาน  สมาชิกสภาเทศบาล 
3.นายลั้น     ชูนิรมย ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
4.นายสมรส  เพียรดี  สมาชิกสภาเทศบาล 
5.นายสาโรจน์  ใจกระจ่าง สมาชิกสภาเทศบาล 
6.นายสุรชัย  ใจกระจ่าง  สมาชิกสภาเทศบาล 
7.นายสุชาติ   สงรักษ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
โดยมีกระผมนายลั้น ชูนิรมย์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานคณะกรรมการ และ
นายชอบ จันทร์ปาน เป็นเลขานุการคณะกรรมการ โดยก าหนดระยะเวลาในการ
ยื่นค าแปรญัตติในวันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 
16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลกะปาง ซึ่งเมื่อครบก าหนด
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้แล้ว ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลกะปางยื่นค า
แปรญัตติ แต่ในส่วนของคณะกรรมการแปรญัตติยื่นค าแปรญัตติ ดังนี้ 
ญัตติลดรายจ่าย จ านวน 5 รายการ ลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย จ านวน 5 
รายการ ญัตติเพ่ิมเติมรายจ่าย จ านวน 7 รายการ และญัตติเปลี่ยนแปลงความ
ประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่ายโดยปรับเพ่ิมงบประมาณจ านวน 1 
รายการ รายละเอียดตามเอกสารของทุกท่าน เมื่อครบก าหนดการยื่นค าแปร
ญัตติฯ คณะกรรมการได้มีการนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติพร้อมด้วย
ผู้บริหารเข้าร่วมประชุมในวันที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง
ประชุมสภาเทศบาลต าบลกะปาง โดยมีรายละเอียดการยื่นค าแปรญัตติ ดังนี้  
ญัตติลดรายจ่าย จ านวน 5 รายการ ดังนี้ 
1.โครงการสร้างสุขด้วยมือเรา ตั้งไว้ 100,000 บาท ปรับลด 100,000 บาท     
   คงเหลือ 0 บาท 
2.รถยนต์ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ตั้งไว้ 280,000 บาท ปรับ   
   ลด 2,800,000 บาท คงเหลือ 0 บาท 
3.ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน ตั้งไว้ 653,400 บาท ปรับลด 653,400     
   บาท คงเหลือ 0 บาท 
4.โครงการก้าวหน้า ต่อเดิมอย่างมีเหตุผล ตั้งไว้ 100,000 บาท ปรับลด    
   100,000 บาท คงเหลือ 0 บาท 
5.โครงการเพิ่มพูนหลักคิดชีวิตจะเปลี่ยน ตั้งไว้ 150,000 บาท ปรับลด    
   150,000 บาท คงเหลือ 0 บาท 
ญัตติลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย จ านวน 5 รายการ ดังนี้ 
1.โครงการคนมีดี บ้านนี้มีรัก ชุมชนมีให้ ตั้งไว้ 150,000 บาท ปรับลด  
   100,000 บาท คงเหลือ 50,000 บาท 
2.โครงการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
   ตั้งไว้  400,000 บาท ปรับลด 200,000 บาท คงเหลือ 200,000 บาท 
3.โครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง ตั้งไว้ 250,000 บาท ปรับลด 100,000  
   บาท คงเหลือ 150,000 บาท 
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4.โครงการเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรชุมชนอย่างยั่งยืน ตั้งไว้ 350,000  
   บาท ปรับลด 100,000 บาท คงเหลือ 250,000 บาท 
5.โครงการมีกิน มีใช้ มีจ่ายในครัวเรือน ตั้งไว้ 200,000 บาท ปรับลด  
   50,000 คงเหลือ 150,000 บาท  

          รวมแปรญัตติลดงบประมาณทั้งสิ้น 4,353,400 บาท 
ญัตติเพิ่มเติมรายจ่าย จ านวน 7 รายการ  
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัดชมพูพกษาราม - บ้าน    
   อบต. ส ารอง ม.1 งบประมาณ 500,000 บาท (รอประมาณการ) 
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายส านักสงฆ์คลองตูก - ช่องพลี  
   ม.2 งบประมาณ 480,000 บาท (รอประมาณการ) 
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากสวนนายประคอง – บ้าน   
   นายประสิทธิ์ ม.3 งบประมาณ 500,000 บาท (รอประมาณการ) 
4. โครงการปูทับถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกบ้านนายเจริญ -     
   คลองใหม่ ม.4 งบประมาณ 1,000,000 บาท (รอประมาณการ) 
5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพูน - บ้านนายรมย์  
   ศิริกรรณ์ ม.5 งบประมาณ 840,000 บาท (รอประมาณการ) 
6.โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนางลัดดา มากเพ็ง – สวนยางนายพิเชษฐ์ ชูกร    
   ม.7 งบประมาณ 750,000 บาท (รอประมาณการ) 
7. โครงการสภาวัฒนธรรม (อุดหนุน) งบประมาณ 50,000 บาท 
ญัตติเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย (ปรับเพิ่ม
งบประมาณ) จ านวน 1 รายการ 
1. จัดซื้อหินคลุกวัสดุก่อสร้าง งบประมาณ 233,400 บาท 
    รวมแปรญัตติเพิ่มเติมงบประมาณทั้งสิ้น 4,353,400 บาท 

โดยในการปรับลดตามรายการทั้งหมดนั้น ในฐานะสมาชิกสภาฯ หากเราปรับลด
ทั้งหมดก็จะท าให้ไม่เกิดประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชน เพราะรายการที่ตั้งจ่าย
ใหม่นั้นต้องมีค ารับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น โดยในการพิจารณาก็ได้มีผู้บริหาร
เข้าร่วมประชุมด้วย โดยนายกเทศมนตรีได้มีความเห็นให้คณะกรรมการได้
พิจารณาทบทวนค าแปรญัตติในส่วนการปรับลดงบประมาณ โดยให้เหลือแค่     
2 รายการ คือ รถยนต์ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า งบประมาณ 
280,000 บาท และค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน งบประมาณ 653,400 
บาท โดยโครงการอ่ืนๆนั้นท่านได้ให้เหตุผลว่าเป็นโครงการตามนโยบายของ
ผู้บริหารที่ได้มีการเตรียมความพร้อมและด าเนินการในเรื่องของกลุ่มเป้าหมาย
และองค์กรต่างๆ เพ่ือสร้างการพัฒนาและให้เกิดผลประโยชน์ต่อประชาชนไว้
แล้ว  โดยคณะกรรมการแปรญัตติ ได้ทบทวนการแปรญัตติทั้ งหมดและ
คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบปรับลดและเพ่ิมเติมรายจ่ายใหม่โดยได้รับค า
รับรองจากผู้บริหารท้องถิ่นและมอบหมายให้กองช่างออกแบบและประมาณการ
ราคาโครงการก่อสร้างใหม่ ทั้ง ปร.4/ปร.5 โดยมีรายละเอียดรายการที่ปรับลด
และรายการทีเ่พ่ิมเติมสรุปใหม ่ดังนี้ 
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ญัตติลดรายจ่าย จ านวน 2 รายการ ดังนี้ 
1.รถยนต์ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ตั้งไว้ 280,000 บาท ปรับ   
   ลด 2,800,000 บาท คงเหลือ 0 บาท 
2.ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน ตั้งไว้ 653,400 บาท ปรับลด 653,400     
   บาท คงเหลือ 0 บาท 
   รวมแปรญัตติลดงบประมาณทั้งสิ้น 3,453,400 บาท 
ญัตติเพิ่มเติมรายจ่าย จ านวน 5 รายการ  
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายส านักสงฆ์คลองตูก - ช่องพลี  
   ม.2 งบประมาณ 464,000 บาท   
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากสวนนายประคอง – บ้าน    
   นายประสิทธิ์ ม.3 งบประมาณ 511,000 บาท 
3.โครงการปูทับถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกบ้านนายเจริญ -    
   คลองใหม่ ม.4 งบประมาณ 1,224,000 บาท  
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพูน - บ้านนายรมย์  
    ศิริกรรณ์ ม.5 งบประมาณ 761,000 บาท  
5.โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนางลัดดา มากเพ็ง – สวนยางนายพิเชษฐ์ ชูกร  
   ม.7 งบประมาณ 492,000 บาท  
ญัตติเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย (ปรับเพิ่ม
งบประมาณ) จ านวน 1 รายการ 
1. จัดซื้อหินคลุก (วัสดุก่อสร้าง) งบประมาณ 1,400 บาท โดยเพิ่มเติม
งบประมาณรายจ่ายในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะ
และชุมชน หมวดค่าวัสดุ รายการวัสดุก่อสร้าง หน้า 174 งบประมาณตั้งไว้ 
70,000 บาท ปรับเพ่ิม 1,400 บาท รวมเป็น 71,400 บาท 
รวมแปรญัตติเพิ่มเติมงบประมาณทั้งสิ้น 3,453,400 บาท 
ครับรายละเอียดทั้งหมดนี้ก็เป็นสรุปการพิจารณาการแปรญัตติ (ร่าง) เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของคณะกรรมการ      
แปรญัตติฯ และได้น ามาเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลกะปางเพ่ือให้ทุกท่าน
ได้พิจารณา และขอน าเรียนว่าในการแปรญัตติครั้งนี้อยากให้มองเห็นว่าหากเรา
ปรับลดงบประมาณทั้งหมดสี่ล้านกว่าโดยไม่มีการเสนอโครงการให้ท่าน
นายกเทศมนตรีได้รับรอง งบประมาณตรงนี้ก็จะถูกตัดไปโดยไม่ก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ต่อประชาชนในต าบลกะปาง และไม่สามารถแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชนได้ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านลั้ น  ชูนิ รมย์  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  เชิญท่าน
นายกเทศมนตรี  

นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในเรื่องการ
แปรญัตติที่ท่านประธานคณะกรรมการแปญัตติฯ ได้น าเสนอในที่ประชุมสภาฯ 
อันทรงเกียรติแห่งนี้ ก่อนหน้านี้เราได้พูดคุยกันมาครั้งหนึ่งแล้วถือว่าท่านประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ท าหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและได้ท าความเข้าใจกัน 
ในการด าเนินการของแต่ละส่วนก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไป แต่ความคิดเห็น
ที่แตกต่างจะไม่ก่อให้เกิดความแตกแยก ก็ถือว่าทุกรายการที่สรุปการแปรญัตติ



- ๗ - 
 

มาทั้งหมดจากที่ประชุมนั้น ผมขอรับรองและเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง และอยากให้
ทุกท่านได้เห็นด้วยคล้องจองกัน เพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนได้รับผลประโยชน์สูงสุด 
สิ่งไหนที่ท าได้ก่อน สิ่งไหนที่รอได้ หรือสิ่งไหนที่ต้องเพ่ิมหรือลดนั้น ก็ต้องเป็นไป
ตามกาลเวลา ความต้องของพ่ีน้องประชาชนนั้นมีมาก บางส่วนต้องรอไปก่อน
บางส่วนต้องเร่งด าเนินการก่อน ผมเดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่
แล้ว เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาอยู่แล้ว ก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการแปรญัตติ
ทุกท่าน ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี ต่อไปจะเป็นการขอมติในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ 
โดยจะพิจารณาและขอมติเป็นรายข้อ 
ญัตติลดรายจ่าย จ านวน 2 รายการ ดังนี้ 
1.รถยนต์ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ตั้งไว้ 280,000 บาท ปรับ   
ลด 2,800,000 บาท คงเหลือ 0 บาท  

 ท่านใดเห็นชอบกับคณะกรรมการแปรญัตติลดรายจ่ายรถยนต์ติดตั้งเครน       
ไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ยกมือครับ 

มติที่ประชุมฯ เห็นชอบ 9 เสียง (องค์ประชุม 12 ท่าน)  
 ไม่เห็นชอบ - เสียง 
 งดออกเสียง 3 เสียง (สัมพันธ์/สนิท/อารีย์) 
ประธานสภาฯ 2.ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน ตั้งไว้ 653,400 บาท ปรับลด 653,400     

บาท คงเหลือ 0 บาท 
ท่ านใด เห็นชอบกับคณะกรรมการแปรญัตติลดรายจ่ าย ค่ าตอบแทน
คณะกรรมการชุมชน ยกมือครับ 

มติที่ประชุมฯ เห็นชอบ 11 เสียง (องค์ประชุม 12 ท่าน)  
 ไม่เห็นชอบ - เสียง 
 งดออกเสียง 1 เสียง (สัมพันธ์) 
ประธานสภาฯ   ญัตติเพิ่มเติมรายจ่าย จ านวน 5 รายการ  

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายส านักสงฆ์คลองตูก - ช่องพลี  
ม.2 งบประมาณ 464,000 บาท   
ท่านใดเห็นชอบกับคณะกรรมการแปรญัตติ เพ่ิมเติมรายจ่ายโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายส านักสงฆ์คลองตูก - ช่องพลี ม.2 ยกมือครับ 

มติที่ประชุมฯ เห็นชอบ 11 เสียง (องค์ประชุม 12 ท่าน)  
 ไม่เห็นชอบ - เสียง 
 งดออกเสียง 1 เสียง (สัมพันธ์) 
ประธานสภาฯ   2.โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากสวนนายประคอง – บ้าน    

นายประสิทธิ์ ม.3 งบประมาณ 511,000 บาท 
ท่านใดเห็นชอบกับคณะกรรมการแปรญัตติ เพ่ิมเติมรายจ่ายโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากสวนนายประคอง – บ้านนายประสิทธิ์ ม.3    
ยกมือครับ 
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มติที่ประชุมฯ   เห็นชอบ 11 เสียง (องค์ประชุม 12 ท่าน)  
 ไม่เห็นชอบ - เสียง 
 งดออกเสียง 1 เสียง (สัมพันธ์) 
ประธานสภาฯ   3.โครงการปูทับถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกบ้านนายเจริญ -    

คลองใหม่ ม.4 งบประมาณ 1,224,000 บาท  
ท่านใดเห็นชอบกับคณะกรรมการแปรญัตติ เพ่ิมเติมรายจ่ายโครงการปูทับ
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกบ้านนายเจริญ - คลองใหม่ ม.4 
ยกมือครับ 

มติที่ประชุมฯ เห็นชอบ 11 เสียง (องค์ประชุม 12 ท่าน)  
 ไม่เห็นชอบ - เสียง 
 งดออกเสียง 1 เสียง (สัมพันธ์) 
ประธานสภาฯ   4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพูน - บ้านนายรมย์  

ศิริกรรณ์ ม.5 งบประมาณ 761,000 บาท  
ท่านใดเห็นชอบกับคณะกรรมการแปรญัตติ เพ่ิมเติมรายจ่ายโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพูน - บ้านนายรมย์ ศิริกรรณ์ ม.5 ยกมือครับ 

มติที่ประชุมฯ เห็นชอบ 11 เสียง (องค์ประชุม 12 ท่าน)  
 ไม่เห็นชอบ - เสียง 
 งดออกเสียง 1 เสียง (สัมพันธ์) 
ประธานสภาฯ   5.โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนางลัดดา มากเพ็ง – สวนยางนายพิเชษฐ์ ชูกร  

ม.7 งบประมาณ 492,000 บาท  
ท่านใดเห็นชอบกับคณะกรรมการแปรญัตติ เพ่ิมเติมรายจ่ายโครงการบุกเบิก
ถนนสายบ้านนางลัดดา มากเพ็ง – สวนยางนายพิเชษฐ์ ชูกร ม.7 ยกมือครับ 

มติที่ประชุมฯ เห็นชอบ 11 เสียง (องค์ประชุม 12 ท่าน)  
 ไม่เห็นชอบ - เสียง 
 งดออกเสียง 1 เสียง (สัมพันธ์) 
ประธานสภาฯ ญัตติเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย (ปรับเพิ่ม

งบประมาณ) จ านวน 1 รายการ 
1. จัดซื้อหินคลุก (วัสดุก่อสร้าง) งบประมาณ 1,400 บาท โดยเพิ่มเติม
งบประมาณรายจ่ายในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะ
และชุมชน หมวดค่าวัสดุ รายการวัสดุก่อสร้าง หน้า 174 งบประมาณตั้งไว้ 
70,000 บาท ปรับเพ่ิม 1,400 บาท รวมเป็น 71,400 บาท 
ท่านใดเห็นชอบกับคณะกรรมการแปรญัตติ เปลี่ยนแปลงความประสงค์ของ
จ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย (ปรับเพิ่มงบประมาณ) จัดซื้อหินคลุก (วัสดุก่อสร้าง) 
ยกมือครับ 

มติที่ประชุมฯ เห็นชอบ 10 เสียง (องค์ประชุม 12 ท่าน)  
 ไม่เห็นชอบ 1 เสียง (สมรส) 
 งดออกเสียง 1 เสียง (สัมพันธ์) 
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วาระท่ี 3 
ประธานสภาฯ ครับการพิจารณาในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้น ต่อไปเป็นการ

พิจารณาในวาระที่ 3 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 52 การพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุม
สภาฯ ลงมติ ว่ าจะให้ตราเป็น เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ าย หรือไม่         
สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุมฯ เห็นชอบ 10 เสียง (องค์ประชุม 12 ท่าน)  
 ไม่เห็นชอบ - เสียง 
 งดออกเสียง 2 เสียง (สัมพันธ์/อารีย์) 
 ที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
 (พักเที่ยง 11.30 น. เริ่มประชุม 12.30 น.) 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง อ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ ขอเชิญท่านอาทิตย ์ครับ 
นายอาทิตย์  ทองอยู่ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ คณะผู้บริหารทุกท่าน สมาชิกฯผู้ทรงเกียรติใน

สภาฯแห่งนี้นะครับ ผมนายอาทิตย์  ทองอยู่ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกะปาง 
เขต 2 ขออนุญาตสอบถามในเรื่องของการแปรญัตติ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 60 ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย 
หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับค า
รับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น การที่สภาฯ รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติฯ เมื่อ
คราวประชุมในวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ
ระหว่างวันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.      
ผมมีข้อสงสัยประการหนึ่งตามระเบียบฯ ข้อ 60 คือวรรคที่ว่า หรือค าแปรญัตติ
นั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปร ค าถามคือ หากผู้บริหารเป็นผู้แปรญัตติต้องอยู่ใน
ห้วงเวลารับค าแปรคือวันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2566 หรือไม่ครับ ตรงนี้อยาก
ได้เป็นความรู้ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านอาทิตย์ เชิญท่านสมรสครับ 
นายสมรส  เพียรดี เรียนท่านประธานที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายสมรส  เพียรดี 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกะปาง ในวาระอ่ืนๆ ในฐานะที่ผมเป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติ สมาชิกฯทุกท่านได้พิจารณาหารือร่วมกัน ในการประชุมคณะกรรมการ
แปรญัตติก็ได้มีการหารือพูดคุยกันกับฝ่ายบริหาร มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน
บ้าง ผมเองนั้นก็ให้เกียรติท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในส่วนของ
งบประมาณ ม.6 ผมเองก็มีความอึดอัด และอยากฝากถึงฝ่ายบริหารการท า   
เทศบัญญัติงบประมาณอยากให้พูดคุยกันให้เสร็จสิ้น ไม่อยากให้มีการมาต่อรอง
กันภายหลัง ยังอยากเห็นการท าเทศบัญญัติในรูปแบบการมีส่วนร่วมใน
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ปีงบประมาณ 2568 โดยส่วนตัวกระผม ผมอยากท างานเพ่ือพ่ีน้องประชาชน 
อยากให้ต าบลกะปางเจริญงอกงาม และอยากฝากฝ่ายบริหารว่าในการท า
งบประมาณรายจ่ายปีถัดไปอยากให้เสร็จเรียบร้อย อยากให้ท่านนึกถึงสมาชิก
สภาฯ ทุกท่านบ้าง ประเด็นถัดไปเรื่องการก่อสร้างสะพาน ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ผมได้มีโอกาสไปดูการก่อสร้างและได้พูดคุยว่าก าลัง
จะหมดสัญญาประมาณต้นเดือนธันวาคม จึงอยากฝากผู้บริหารหากท่านมีเวลาก็
อยากให้ลงไปดูบ้าง เพราะเขามาสร้างความเจริญให้ต าบลกะปางเรา อีกเรื่องเมื่อ
วันที่ 16 ก.ย.66 ที่ผ่านมาสมาชิกฯหลายท่านได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 
มีหลายท่านถามถึงฝ่ายคณะผู้บริหาร ไม่รู้ท่านทราบหรือเปล่า ขอฝากเรื่องการ
แข่งขันกีฬาเพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ ความสามัคคี หลายที่เขาเห็นด้วยในการจัด
กิจกรรมแข่งขันกีฬาก็ขอฝากฝ่ายบริหารทุกท่าน ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านสมรส เชิญท่านเลขาฯ 
เลขานุการสภา/ปลัดเทศบาล เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 

และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดในส่วนที่เพ่ือนสมาชิก
สภาฯ ได้สอบถามในเรื่องของการเสนอการแปรญัตติของผู้บริหาร ขอชี้แจงว่าทุก
ท่านไม่ว่ าจะเป็นผู้ บริหารหรือสมาชิกสภาฯ หากมีความประสงค์ที่จะ
เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ที่ได้รับหลักการ
แล้ว ทุกท่านต้องมายื่นค าแปรญัตติตามระยะเวลาที่ก าหนดไม่มีสิทธิ์ยกเว้น      
แต่ในกรณีของเรานั้นทางผู้บริหารไม่ได้เป็นผู้ยื่นค าแปรญัตติ โดยคณะกรรมการ
แปรญัตติเป็นผู้ยื่นทั้งหมด ในส่วนของผู้บริหารท่านเพียงให้ความเห็นว่าจะเห็น
ด้วยกับค าแปรญัตติของคณะกรรมการหรือไม่ และหากท่านใดต้องการแปรญัตติ
ต้องมายื่นค าแปรญัตติภายในระยะเวลาที่ก าหนดเท่านั้นครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านเลขาฯ เชิญท่านชอบ 
นายชอบ จันทร์ปาน กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ วาระ

อ่ืนๆ เรื่องน้ าประปา มีพ่ีน้องประชาชนฝากบอกมาครับว่าน้ านั้นไหลดี แต่ขุ่น
มากครับไม่สามารถน าผ้ามาซักได้ เสื้อผ้าเสียหายมากครับ ในเรื่องนี้ผมก็เข้าใจ
เรื่องน้ าประปานั้นมีปัญหามานานแล้ว ทางผู้รับผิดชอบก็พยายามแก้ปัญหามา
โดยตลอด แต่ก็ยังไม่ได้รับความพึงพอใจจากพ่ีน้องประชาชนในเรื่องความสะอาด 
อีกเรื่องการใช้น้ าของประชาชนเวลามีงานศพที่วัด ค่อนข้างจะมีปัญหาทุกครั้งใน
เรื่องการใช้น้ าก็ไม่เพียงพอ และปัญหาในเรื่องภาชนะรองรับน้ า ตอนนี้ที่วัดเองก็
มีการเตรียมการในการที่จะทอดผ้าป่าเพ่ือจัดซื้อภาชนะรองรับน้ า ขอฝากเพ่ือน
สมาชิกฯ และคณะผู้บริหารทุกท่านขอเชิญร่วมในการทอดผ้าป่าในครั้งนี้          
ณ วัดกะโสมใต้ (วัดราชปรีชา) ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านชอบ จันทร์ปาน เชิญท่านนายกเทศมนตรี 
นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในเรื่องการ

สะพานคลอง ใหม่ ข้ า งบ้ านนายนับ  ของ องค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ด
นครศรีธรรมราช จริงๆแล้วไม่ใช่ว่าเราไม่สนใจ ผมได้ไปดูครั้งเดียวภารกิจใน
หน้าที่นั้นมีมาก แต่ในวันที่เขาส่งงานก็ต้องเข้าไปดูว่าเสร็จสิ้นครบถ้วนหรือไม่ 
ตรงนี้ไม่อยากไปก้าวก่ายหน้าที่ของเขามากเพราะโครงการยังไม่แล้วเสร็จ ในส่วน
ของการก่อสร้างข้างหัวสะพานตรงนี้อยู่ที่ผู้รับเหมา ในการท าสัญญาไปแล้วเราไม่  






